

### อะไรคือการปรับตัว?

คาดหวังว่าเด็กจะทำการปรับตัว เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาล ในชั้นแรกนั้น ผู้ปกครองจะต้องคอยติดตามดูแลบุตรหลานในสภาพแวดล้อมใหม่ โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง ก็จะมีบทบาทในการบูรณาการ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเมื่อทำการสัมภาษณ์ในครั้งแรก ผู้ปกครองที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษไอซ์แลนด์ได้ หรือต้องใช้เวลาภาษาใหม่ ก็จะทำให้การจัดเตรียมส้วมไว้นับบริการ

### ความร่วมมือของผู้ปกครอง

ที่โรงเรียนอนุบาล จะเน้นความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของเด็กและเด็กแต่ละกลุ่ม การสร้างความร่วมมือของผู้ปกครอง โดยจะต้องคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ปกครองเองจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ทราบถึงปัญหาของบุตรหลานของตน ส่วนครูอนุบาลจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านของสภาพแวดล้อม และการเรียนรู้ของเด็ก สังคมของโรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง จะเน้นความสำคัญ ถึงความหลากหลายของกลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ที่สามารถนำมาปฏิบัติด้ร่วมกันได้ระหว่างโรงเรียนอนุบาล และครอบครัวของเด็ก ก่อนวันเรียน

เด็กที่มีภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไอซ์แลนด์เป็นภาษาแม่ โรงเรียนอนุบาล สมควรที่จะวางรากฐานสำหรับเด็กที่มีภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไอซ์แลนด์เป็นภาษาแม่ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมของประเทศไอซ์แลนด์ นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลยังมีหน้าที่ ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้ปกครองใช้ภาษาแม่พูดคุยกับเด็ก ตลอดจนสอนให้เด็กรู้จักเคารพในภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเด็กเอง หากข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.allirmed.is](http://www.allirmed.is) และ [www.leikskolar.is](http://www.leikskolar.is) / *Fjölmennning í leikskóla*

### เด็กจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลได้นานเท่าไร?

เวลาทำการทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล จะเริ่มตั้งแต่ 07:30 -17:30 น. และเด็กสามารถอยู่ในโรงเรียนอนุบาลได้ 4-9 1/2 ชั่วโมงต่อวัน.

### โรงเรียนอนุบาลมีการหยุดพักร้อนหรือไม่?

เด็กทุกคนจะมีวันหยุดรวมทั้งสิ้นสี่สัปดาห์ โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งจะปิดภาคฤดูร้อน และระยะเวลาของการหยุดจะมีความแตกต่างกันออกไป โรงเรียนแต่ละแห่ง จะทำการพูดคุยกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับเวลาปิดภาคฤดูร้อน

### โรงเรียนอนุบาลมีการหยุดในกรณีอื่นๆหรือไม่?

โรงเรียนอนุบาล จะปิดปีละห้าวันของวันทำงาน เพื่อให้บุคคลากรของโรงเรียนอนุบาล ได้ทำการจัดการวางแผนงาน และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนวันและเวลาได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลจะปิดในวันหยุดราชการ

### มีการให้บริการอื่นๆ สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 6 ขวบ ของเมืองเรคยาวิกหรือไม่?

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน สามารถขอรับบริการการดูแลเด็กได้จากสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กจะเป็น

การประกอบอาชีพอิสระ และรับดูแลเด็กเล็กในเวลากลางวันที่บ้านของตน และพี่เลี้ยงเด็กเล็กนี้ จะเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลด้านการลงทะเบียนของเด็กเอง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น ขอทราบได้จากพี่เลี้ยงเด็ก โดยเมืองจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นบางส่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกรดูแลและหลักเกณฑ์ในด้านหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กได้ ที่เว็บไซต์ของแผนกโรงเรียนอนุบาล [www.leikskolar.is](http://www.leikskolar.is) / *Dagforeldrar* และที่ศูนย์บริการ เพื่อชุมชนของเมือง

### ศูนย์บริการเพื่อชุมชน

ศูนย์บริการเพื่อชุมชนของแต่ละเขตเมือง จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และให้บริการครบวงจร ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา, สวัสดิการด้านความเป็นอยู่, กีฬาและหลักสูตร

- ศูนย์บริการเพื่อชุมชนที่ Árbær และ Grafarholt, ตั้งอยู่ที่ Bæjarhálsi 1 หมายเลขโทรศัพท์ 411-1200
- ศูนย์บริการเพื่อชุมชนที่ Breiðholt, ตั้งอยู่ที่ Álfabakka 12 หมายเลขโทรศัพท์ 411-1300
- ศูนย์บริการเพื่อชุมชนที่ Grafarvogur และKjalarnes ตั้งอยู่ที่ Langarima 21 หมายเลขโทรศัพท์ 411-1400
- ศูนย์บริการเพื่อชุมชนที่ Laugardalur และ Háaleiti ตั้งอยู่ที่ Síðumúla 39 หมายเลขโทรศัพท์ 411-1500
- ศูนย์บริการเพื่อชุมชนที่ Miðborg และ Hlíðar ตั้งอยู่ที่ Skúlagata 21 หมายเลขโทรศัพท์ 411-1600
- ศูนย์บริการเพื่อชุมชนที่ Vesturbær ตั้งอยู่ที่ Hjarðarhagi 45-47 หมายเลขโทรศัพท์ 411-1700



ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล และการรับเลี้ยงเด็กกลางวันเมืองเรคยาวิก!

Upplýsingar fyrir foreldra um leikskóla og dagvistun í Reykjavík



Reykjavíkurborg  
Skóla- og frístundasvið

โรงเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมเด็กก่อนวัยเข้าเรียน  
โรงเรียนอนุบาลเป็นการเรียนในระดับแรก ของระบบการ  
ศึกษาสำหรับเด็ก เพื่อเป็นการเตรียมตัวเด็กก่อนเข้าวัยเรียน  
ภายในโรงเรียน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนอนุบาล เลขที่  
90/2008 โรงเรียนเรียนอนุบาล เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทำให้การ  
อบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง  
และปฏิบัติตามกฎหมาย จนกว่าเด็กจะเข้าเรียนในโรงเรียน  
ระดับประถมศึกษาเมื่ออายุหกปี หน่วยงานฝ่ายเทศบาลมี  
ความรับผิดชอบในกิจกรรมก่อนวัยเรียน และกระทรวงศึกษา  
ธิการและวัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลด้านการออกหลักสูตร  
สำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการ  
ประเมินผล

#### วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาและการเรียนรู้ใน โรงเรียนอนุบาล:

- ตรวจสอบ และส่งเสริมด้านการพัฒนาการโดยรวมของเด็ก ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง,
- เพื่อการกระตุ้นด้านการพูด และส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาไอซ์แลนด์,
- บำรุงจิตใจของเด็ก, สติปัญญาและร่างกาย ให้ความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล และให้เด็กแต่ละคน ได้เพลิดเพลินกับวัยเด็กของตน,
- ส่งเสริมให้เด็กรู้จักเปิดใจให้กว้าง และส่งเสริมค่านิยมด้านคุณธรรมให้กับเด็ก,
- วางรากฐานสำหรับเด็กให้เป็นตัวของตัวเอง การทำหน้าที่ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมประชาธิปไตย ที่เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,
- ปลูกฝังความสามารถในการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ให้กับเด็ก อาทิ เช่น ส่งเสริมให้เด็กรู้จักเอกลักษณ์ของตัวเอง ตระหนักถึงสุขภาพ, ความปลอดภัย และสร้างทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ

#### โรงเรียนอนุบาลเป็นของทุกคนหรือไม่?

โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่สำหรับเด็กทุกคน โดยไม่จำกัดความสามารถของสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนวัฒนธรรมและศาสนา

#### โรงเรียนอนุบาลเมืองเรคยาวิก

การดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลของเมืองเรคยาวิก ซึ่งอยู่ภายใต้พื้นฐานการดำเนินการด้านการดูแล และการวางที่เว็บไซต์ของแผนกโรงเรียนอนุบาล ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของแผนกฯ และโรงเรียนอนุบาลทุก

แห่งของเมือง [www.leikskolar.is](http://www.leikskolar.is) / [leikskólar borgarinnar](http://leikskólar borgarinnar)

#### เด็กจะเข้าโรงเรียนอนุบาลได้เมื่อใด?

เมื่อเด็กได้รับหมายเลขประจำตัว ก็สามารถที่จะลงทะเบียนจองคิวเพื่อรอเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ทันที เด็กจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อรอคิวเข้าโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่เด็กอายุหนึ่งขวบ และจะทำการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อตามวันและปีเกิด ผู้บริหารของเมืองเรคยาวิก มีนโยบายในการสร้างความมั่นใจว่า เด็กทุกคนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเมื่อเด็กอายุครบสองขวบ

#### จะทำการลงทะเบียนได้อย่างไร?

ในการลงทะเบียนเข้าโรงเรียนอนุบาลของเมือง กระทำโดยลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของเมืองเรคยาวิก [www.rafraen.reykjavik.is](http://www.rafraen.reykjavik.is) ท่านสามารถขอความช่วยเหลือในการกรอกใบคำร้อง เพื่อเข้าโรงเรียนอนุบาลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้จากศูนย์บริการของเมือง ที่แผนกบริการเมืองเรคยาวิก ตั้งอยู่ที่ Borgartún12-14 หมายเลขโทรศัพท์ 411-1111

#### ในการเข้าโรงเรียนอนุบาลของเด็ก ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเทอมของโรงเรียนอนุบาลได้ ที่เว็บไซต์ [www.leikskolar.is](http://www.leikskolar.is) / [leikskólar í Reykjavík \(gjaldskrá\)](http://leikskólar í Reykjavík (gjaldskrá)) จำนวนค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนอนุบาลนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียนอนุบาลในแต่ละวัน และจากจำนวนเงินอุดหนุนค่าเทอมจากเมืองเรคยาวิก

#### ค่าเทอมของโรงเรียนอนุบาลรวมอะไรบ้าง?

- การเรียนและการดูแลเด็ก
- อาหารเช้า, อาหารเที่ยง และอาหารว่างในช่วงบ่าย
- การช่วยเหลือ หรือการเรียนการสอนพิเศษตามความต้องการ

#### สัญญาเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนคืออะไร?

การทำสัญญาเวลาที่เด็กต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน เป็นการทำระหว่างโรงเรียนอนุบาลและผู้ปกครอง จะทำเมื่อเด็กเริ่มต้นเข้าโรงเรียน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการเลิกสัญญา ก็จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยหนึ่งเดือน คือในวันที่ 15 และ 1 ของแต่ละเดือน ในการเซ็นชื่อทำสัญญาระยะเวลาในการเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลของเด็ก ผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับค่าเทอมของโรงเรียนอนุบาล ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนอนุบาล หากผู้ปกครองไม่ได้จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าตามวันเวลาที่

กำหนด แผนกอนุบาลของเมืองเรคยาวิก ก็จะดำเนินการทวงเงินที่ค้าง และมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา ที่ผู้ปกครองทำกับโรงเรียนอนุบาลได้เช่นกัน ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการของโรงเรียนอนุบาล หาได้ที่เว็บไซต์ [www.leikskolar.is](http://www.leikskolar.is) / [Allir leikskólar \(innritun\)](http://Allir leikskólar (innritun))

#### โรงเรียนอนุบาลเอกชน

ในการลงทะเบียนบุตรของท่าน เพื่อเข้าโรงเรียนอนุบาลเอกชนนั้น จะต้องกระทำที่โรงเรียน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำนวนเงิน ที่มีการจ่ายชดเชยค่าเทอมแผนกโรงเรียนอนุบาล มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนอนุบาลเอกชนด้วยเช่นกัน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.leikskolar.is](http://www.leikskolar.is) / [Sjálftstætt starfandi leikskólar](http://Sjálftstætt starfandi leikskólar)

#### โรงเรียนอนุบาลทุกแห่งเหมือนกันหรือไม่?

โรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง มีการดำเนินงานภายใต้กฎหมายและหลักสูตรเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น จะมีความเป็นอิสระ และจะเน้นความแตกต่างในการทำงานด้วยความร่วมมืออาชีพ การเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาล จะใช้การเล่นและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเพลิดเพลินกับความหลากหลาย ของตัวเลือกด้านการศึกษา โรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง จะทำการสร้างหลักสูตรก่อนวัยเรียนขึ้น ในแต่ละปี โรงเรียนอนุบาล จะวางแผนการทำงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง และจะส่งไปยัง คณะกรรมการที่ดูแลด้านการศึกษาเพื่อพิจารณา

#### สามารถเลือกโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่?

ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับบุตรหลานของท่าน ได้หากเห็นว่าเหมาะสมและดีที่สุด

#### อะไรคือการปรับตัว?

คาดหวังว่าเด็กจะทำการปรับตัว เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลในชั้นแรกนั้น ผู้ปกครองจะต้องคอยติดตามดูแลบุตรหลานในสภาพแวดล้อมใหม่ โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง ก็จะมีบทบาทในการบูรณาการ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเมื่อทำการสัมภาษณ์ในครั้งแรก ผู้ปกครองที่ไม่สามารถพูดภาษาไอซ์แลนด์ได้ หรือต้องใช้ภาษามือ ก็จะมีการจัดเตรียมลามไวให้บริการ